



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



จุลสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

East Asian Newsletter

ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 เดือนมีนาคม 2552

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ ปี2552 โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนจากหน่วยงานในภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนาระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค. 2552 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



โครงการเงินศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 1 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยมีผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะกรรมการโครงการเงินศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษา บรมราชกุมารี ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2552



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมอบรมเรื่อง "เทคนิคการพูด" (Speaking Techniques) สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรคือ อ. ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์ ประธานโครงการสอนภาษาของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2552 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมกับ IFPaT (International Farmers Participation Technical Network) ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทสยาม คูโบต้า (ประเทศไทย) จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง "Small Scale Farm Mechanization and Bio-eco Fuel" ในระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค. 2552 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



กิจกรรมสถาบันฯ

รศ. นายแพทย์ปรัชชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัย Ritsumeiken และให้การต้อนรับ Dr. Hiroshi MURAYAMA และคณะ จากมหาวิทยาลัย Ritsumeiken ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอบรม 4 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2552



อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะกรรมการโครงการเกาหลีศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. CHUNG, Hae Moon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และร่วมรับประทานอาหารค่ำ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2552 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี



โครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดพิธีเปิดโครงการ สอนภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2/2552 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม ครั้งที่ 1/2551 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2552 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

โครงการเงินศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดโครงการ"วัฒนธรรมสัจจกร ทำบุญไหว้พระ" ณ วัดบรมราชากาญจนานิกเชกอนุสรณ์ฯ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2552 โดยมี อ.นิริวุฒิ ศรีบุญชัยชูสกุล อาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มธ. และผู้เชี่ยวชาญ ชาวเกาหลีเขียนพู่กันจีนอันดับหนึ่งของเมืองไทย เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในการสร้างวัด ได้มาเป็นวิทยากรรับเชิญนำ คณะกรรมการโครงการเงินศึกษา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมทัศนศึกษาและเยี่ยมชม



โครงการสอนภาษาญี่ปุ่น สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดค่ายภาษาญี่ปุ่น J-Camp สำหรับบุตร-หลาน บุคลากร มธ. ที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี เพื่อใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนรู้ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 มี.ค. 2552 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ให้การต้อนรับ Mr. Hisao HORIKOSHI กงสุลฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มายังเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2552 ณ ห้องรับรอง สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา



โครงการจัดการความรู้(KM) สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ฯ มธ. จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการตกแต่งรูปภาพ(Photoshop) สำหรับนำมาใช้ในการทำงาน แก่บุคลากรของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2552 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา



คณะกรรมการโครงการเงินศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดี กับ คุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้รับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหาร ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2552



คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมปรึกษาหารือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อจะกำหนดทิศทางการจัดสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของมูลนิธิญี่ปุ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2552 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา



คณะผู้บริหารสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต



คณะผู้บริหารสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2552 ณ คณะแพทยศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต



อบรม สัมมนา บุคลากรสถาบันฯ

นางเบญจวรรณ จารลีและนางสาวดวงพร ชาดิทอง พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร” ซึ่งจัดขึ้นโดย งานพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 5 มี.ค. 2552 ณ อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิต

ดร.วิเชียร อินทะสี นักวิจัยชำนาญการ ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 มี.ค. 2552 ณ อาคารเนกประสงค์ 2 มธ. ท่าพระจันทร์

นายพงศ์จักร ฤทธิรงค์ หัวหน้างานบริหารธุรการ นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง และนางสาวรัตนภรณ์ เพชรสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา QA-TU Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 มี.ค. 2552 ณ อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิต

นายทองพล รุ่งโนรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel for Windows 2003 ซึ่งจัดขึ้นโดย งานพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 16-17 และ 19 มี.ค. 2552 ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

นายพงศ์จักร ฤทธิรงค์ หัวหน้างานบริหารธุรการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดย งานพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค. 2552 ณ อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิต

นายเฉลิมพล เอ็นมกักดี, นางสาวพรพรรณ จันทรแพทย์รักษ์ และ นางสาววารินทร์ ผลตระกูล เป็นตัวแทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งจัดโดยงานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 24 มี.ค. 2552 คณะแพทยศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ข่าวโครงการส่งเสริมการลงทุนใน CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม)

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้รับการประเมินผลงานในโครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา พม่า จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปีแรก ในระดับดี จึงให้ความไว้วางใจ ให้ดำเนินการโครงการต่อ เป็นปีที่ 2 และได้มอบหมายให้ขยายภูมิภาคศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 2 ประเทศ คือประเทศสปป.ลาวและเวียดนาม ในแผนการดำเนินการมีกิจกรรมใกล้เคียงกับปีแรก คือ หมวดวิชาการได้แก่ การรายงานความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของแต่ละประเทศ และวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส ปัญหา และอุปสรรค การวิเคราะห์อุตสาหกรรมดาวรุ่งของแต่ละประเทศ จัดทำ Profile นักลงทุนไทยที่มีศักยภาพและมีความสนใจไปลงทุนและนักลงทุนไทยที่เข้าไปลงทุนแล้ว แลกเปลี่ยนการลงทุนฉบับกลาง รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมของการลงทุนฉบับกลาง และกฎระเบียบต่างๆ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนไทยในแต่ละประเทศเป็นต้น และหมวดกิจกรรมได้แก่ การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนระหว่างสองประเทศ (Connection Building) กิจกรรม Business Mission และกิจกรรม Focus Group Mission นำนักธุรกิจ/นักลงทุนที่มีศักยภาพสูงไปหาข้อมูลเชิงลึกและสร้างความสัมพันธ์อย่างจริงจังเพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจ ตลอดจนให้คำปรึกษา และช่วยเหลือให้ข้อมูลแก่นักธุรกิจ/นักลงทุนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ และที่เข้ามาติดต่อกับสำนักงานฯ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ/นักลงทุน ที่สนใจไปลงทุนในประเทศ สปป.ลาว และเวียดนาม ตามความเหมาะสมและด้วยความเห็นชอบของสำนักงานฯ

โครงการส่งเสริมการลงทุนใน CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดกิจกรรม **Connection Building Mission** ในสหภาพพม่า เส้นทาง กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - แปร - เนปีดอร์ - พะโค (หงสาวดี) - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ นโยบายการส่งเสริมการค้าการลงทุน กลยุทธ์การค้าการลงทุน ตลอดจนการศึกษาดูงานและร่วมประชุมเชิงลึก การสำรวจเส้นทางและศักยภาพการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ในประเทศพม่า อาทิ เครื่องจักรและอุปกรณ์เกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเบา การท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งศึกษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในสหภาพพม่า โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะเดินทางได้เข้าร่วมประชุมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ สมาพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพพม่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพพม่า หอการค้าจังหวัด และนักธุรกิจชาวพม่า ตลอดจนเยี่ยมชมโรงงานและบริษัทต่างๆ ในพื้นที่



- 6 มีนาคม 2552 คุณธนัญญ์ รูปสม และคุณอำพ่า แก้วก่าง เข้าพบคุณ วนิดา พิชาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย และการลงทุนในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในกัมพูชา
- 10 มีนาคม 2552 ทีมงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวิจัย "การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา" ณ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยเฉพาะในส่วนของศักยภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีแผนการพัฒนาความร่วมมือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ที่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือด้านการเกษตร เช่น การสำรวจที่ดิน การอบรมเกษตรกร เป็นต้น
- 12 มีนาคม 2552 คณะทำงานโครงการส่งเสริมการลงทุนใน CLMV เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นำโดย คุณวาสนา มุฑานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือต่างประเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวีไอพี ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการวางแผนการจัดกิจกรรมและพิจารณาการศึกษาเชิงลึกในอุตสาหกรรมดาวรุ่งของ กัมพูชา พม่า สปป.ลาว และเวียดนาม
- 13 มีนาคม 2552 คณะทำงานเข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจโครงการส่งเสริมการลงทุนในประเทศกัมพูชาในโอกาสที่ คุณจิรนนท์ วงษ์วงศ์ อัครทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ประจำประเทศกัมพูชา ได้ร่วมนำนักธุรกิจชาวกัมพูชา และคณะ มาหารือแนวทางการทำธุรกิจร่วมกัน กับคุณ สรพ บุญเจริญ ประธานบริษัทซีดีไอ (ประเทศไทย)
- 14 มีนาคม 2552 ทีมงานวิจัย เข้าร่วมประชุมสภาธุรกิจไทยลาว และสำรวจพื้นที่การลงทุนของไทย ใน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
- 27 มีนาคม 2552 โครงการฯ จัดคลินิกนักลงทุนแก่นักธุรกิจไทยที่สนใจไปลงทุนในกัมพูชา โดยให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ ในการเข้าไปลงทุน ตลอดจนติดต่อประสานงานให้นักธุรกิจ ได้หารือกับสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา และท่านทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ที่พมมา เพื่อดำเนินการธุรกิจต่อไปได้
- 27 มีนาคม 2552 ผู้อำนวยการสถาบันฯและผู้อำนวยการโครงการฯพร้อมคณะทำงาน เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Lok Chumteav YOU AY เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ณ สถานทูตกัมพูชา ในประเทศไทย เพื่อขอคำแนะนำในดำเนินงานส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในกัมพูชาและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชา
- 30 มีนาคม 2552 ทีมงานวิจัยได้เข้าพบ ดร.อนุรุทธ์ โพธิ์จันทร์ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสัมภาษณ์และขอคำแนะนำในการจัดกิจกรรมสำรวจและศึกษาศักยภาพการลงทุนในจังหวัดไพลิน พระตะบอง และบันเตียเมียนเจย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าไปสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดินภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา

ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สมชาย ชดตระกูล อ.ดร. สุวรรณมา โคเววินทวีวัฒน์ อ.ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง อ.ดร. วรรัตน์ กรอิสรานุกูล นางนุตรายาตี โกลศักดิ์
บรรณาธิการ : อ.ดร. นิภารัตน์ ศรีเรศ รองบรรณาธิการ : นางจากรุภรณ์ วงศ์บัณฑิต นายวชิระ รอดทวี
กองบรรณาธิการ : นางสาวยุพิน คล้ายมนต์ ดร. วิเชียร อินทะสี นางธนัญญ์ รูปสม นายสุทิน สายสงวน นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี นายสิทธิชัย พันเศษ
 นางสาวพรพรรณ จันทร์แพทย์รักษ์ นางเนตรนาภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง



จัดทำโดย

**สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 โทร. 0-2564-5000-3
 http://www.asia.tu.ac.th
 Email : ieas@asia.tu.ac.th**

กรุณาส่ง

